



## หุ้นใหม่ครึ่งปีหลัง...ตาดูได้ตาร้ายเสีย

บริษัทที่เตรียมนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ช่วงครึ่งปีหลัง กำลังเดินสายประชาสัมพันธ์ นำเสนอข้อมูลการลงทุนกันฝุ่นตลบ และทุกบริษัทสร้างภาพแนวโน้มธุรกิจกันอย่างสวยหรู กระตุ้นความสนใจจากนักลงทุนทั่วประเทศ จนรอคิวเงินจองซื้อหุ้นใหม่กันเป็นแถว

หุ้นใหม่ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครึ่งปีหลัง จะมีความคึกคักกว่าครึ่งปีแรก เพราะมีบัญชีรายชื่อกู้เข้าคิวกันกว่าสิบบริษัท ขณะที่ครึ่งปีแรก มีหุ้นใหม่เข้าจดทะเบียนเพียง 5 บริษัทเท่านั้น

แต่ไม่มีใครให้ความมั่นใจได้ว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนหุ้นใหม่ หรือ **กำไรจากหุ้นจองครึ่งปีหลัง จะดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรกหรือไม่**

เพราะหุ้นใหม่ทั้ง 5 บริษัทที่เข้าจดทะเบียนในครึ่งปีแรก มีทั้งหุ้นที่ให้ผลตอบแทนในระดับที่ยอมรับได้ มีทั้งหุ้นที่ยังไม่รู้ว่าเป็นลูกผีหรือลูกคน และมีทั้ง **หุ้นที่ทำให้นักลงทุนต้องเจ็บ เนื่องจากราคาต่ำกว่าจอง**

นักลงทุนที่เตรียมตัวจะโดดใส่หุ้นจองในครึ่งปีหลัง จึงต้องติดตามสถานการณ์ 5 หุ้นใหม่ที่จะเข้ามาซื้อขายในปีนี้เสียก่อน อย่าเพิ่งหลงเสียงเชียร์อย่างฟุ้งแต่การโฆษณาชวนให้เชื่อในสรรพคุณหุ้นใหม่

หุ้นใหม่ที่ประเดิมเข้าซื้อขายเป็นตัวแรกปีนี้คือ บริษัท เอเชีย ไปโอแมส จำกัด(มหาชน) หรือ ABM เข้ามาซื้อขายวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ราคาจอง 1.80 บาท ปิดการซื้อขายวันแรกที่ 2.04 บาท ล่าสุดปิดที่ 1.17 บาท ต่ำกว่าราคาจอง 63 สตางค์ หรือต่ำกว่า 35%

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) หรือ CMAN เข้ามาซื้อขายวันที่ 21 มีนาคม ราคาจอง 3.84 บาท ปิดการซื้อขายวันแรกที่ 4.36 บาท ล่าสุดปิดที่ 3.22 บาท ต่ำกว่าราคาจอง 62 สตางค์ หรือต่ำกว่าจองประมาณ 16%

บริษัท ชัยกรู๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เข้ามาซื้อขายวันที่ 22 มีนาคม ราคาจอง 2.88 บาท ปิดซื้อขายวันแรกที่ 2.88 บาท ล่าสุดปิดที่ 3.72 บาท สูงกว่าราคาจอง 84 สตางค์ หรือสูงกว่าจองเกือบ 30%

บริษัท ดีไอดี ไปโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD เข้ามาซื้อขายวันที่ 20 มิถุนายน ราคาจอง 9.30 บาท ปิดวันแรกที่ราคา 14.70 บาท ล่าสุดปิดที่ 12.40 บาท สูงกว่าราคาจอง 5.40 บาท หรือสูงกว่าจองประมาณ 55%

หุ้นใหม่ที่เข้ามาซื้อขายล่าสุดคือ บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง

แอนด์ เทลเมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เข้ามาซื้อขายวันที่ 12 กรกฎาคม ราคาจอง 2.42 บาท ปิดซื้อขายวันแรกที่ 2.70 บาท ล่างสุดเปิดที่ 2.50 บาท สูงกว่าจอง 8 สตางค์ หรือสูงกว่าจองประมาณ 3%

ล่องกลองย่อนดูหุ้นใหม่ทั้ง 5 บริษัท มีทั้งดีและร้าย โดยมีหุ้นใหม่ที่สร้างผลตอบแทนน่าพอใจ 2 บริษัท และมีอีก 2 หุ้นใหม่ที่ทำให้คนจองซื้อขายหุ้นส่วนน้องใหม่ตัวล่าสุด TEAMG แม้อยู่เหนือจาง แต่ลุ่มเสี่ยงที่จะหลุดจางเมื่อไหร่ก็ได้

หุ้นใหม่ ไม่ดีเสมอไป แต่ทุกบริษัทที่เตรียมตัวเสนอขายหุ้น จะโหมกระหน่ำโฆษณาชวนให้เชื่อว่า เป็นบริษัทอนาคตดี แนวโน้มผลประกอบการสดใส เหมาะที่จะถือลงทุน จนนักลงทุนทั้งรายย่อยรายใหญ่หรือแม้แต่ นักลงทุนสถาบัน แสดงความสนใจกันล้นหลาม ชนิดหุ้นไม่เพียงพอต่อการจัดสรร แต่เมื่อเข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นจริง อาการกลับร้อเร็ว ทำท่าจะต่ำกว่าจาง จนต้องพียงราคากันยกใหญ่

หุ้นใหม่ที่เย็นเรียงคิว รอเข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นครึ่งปีหลัง คงไม่แตกต่างจากหุ้นใหม่ในครึ่งปีแรก โดยจะมีทั้งของจริงและของปลอม มีหุ้นที่ถูกแต่งตัวให้ดูเหมือนดี และหุ้นที่ดีจริงๆ ดังนั้น นักลงทุนที่คิดจะหากำไรจางหุ้นจางต้องทำการบ้าน ต้องเลือกเฟ้นหุ้นจาง

เพราะหุ้นจางยุคนี้ ไม่เจ้งถึงขั้นหากำไรได้ทุกตัว แต่เล่นหุ้นจางผิดตัวเจ้งได้เหมือนกัน.